

ราคายางดีต่อเนื่อง!! เดินหน้าเปิด ระบบประมูลยาง EUDR ทุกวันพฤหัสบดี




© 2 พฤษภาคม 2567 16:37 น. 👤 สยามรัฐออนไลน์ 📍 เกษตร



วันที่ 2 พ.ค.67 การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดประมูลซื้อขายยาง EUDR ผ่านระบบ Thai Rubber Trade (TRT) ราคาประมูลจบสูงสุดที่ 85.77 บาท/กก. พร้อมกำหนดเปิดประมูลซื้อขายยาง EUDR ทุกวันพฤหัสบดี ของสัปดาห์ มั่นใจระบบซื้อขายยางไทยรองรับกฎอียู เพิ่มโอกาสส่งออกยางไทยสู่มาตรฐานตลาดสากล



☰ ข่าวเกี่ยวข้อง

	“โกลเบล็ก” คัดหุ้นเด่นรับราคาขางพาราพุ่งแรงรอบ 3 ปี
	ไทยต้องพร้อมรับ EUDR เมื่ออยู่เตรียมแบนสินค้าเข้าชายท่าหลายป่า
	“NER” ย้ำเป้า 5 แสนตันปี 66 จากราคาขางเพิ่มตามความต้องการตลาด-คำสั่งซื้อล่วงหน้า

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประมูลซื้อขายยางตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตได้ในวันนี้ (2 พ.ค. 67) มีปริมาณยางที่รวบรวมจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งตรงตามที่กฎระเบียบ EUDR กำหนด เข้าชายผ่านตลาดกลางขางพาราของ กยท. โดยมีผู้ซื้อเข้าประมูลผ่านระบบเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ผลการประมูลราคาขางแผ่นรมควันชั้น 3 ปีตรราคาสูงสุดที่ 85.77 บาท/กก. และยางก้อนถ้วย (DRC 78%) ปีตรราคาสูงสุดที่ 51.32 บาท/กก. คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 16.8 ล้านบาท เบื้องต้น กยท. กำหนดจัดการประมูลซื้อขายยาง EUDR สัปดาห์ละ 1 ครั้ง คือ ทุกวันพฤหัสบดี โดยกำหนดช่วงประมูลตั้งแต่ เวลา 13.00 - 14.00 น. ซึ่งจะประกาศสรุปผลราคาประมูลในแต่ละครั้งบนหน้าเว็บไซต์ของ กยท. (<https://www.raot.co.th>)



ADVERTISEMENT

นายณกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดประมูลซื้อขายยาง EUDR ครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการจัดการข้อมูลด้านยางพาราของ กยท. และระบบการซื้อขายผ่านตลาดกลางยางพาราของ กยท. สามารถรองรับกฎระเบียบ EUDR ของสหภาพยุโรปที่จะเริ่มบังคับใช้ ในวันที่ 30 ธ.ค. นี้ อย่างไรก็ตาม กยท. จะดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลยางของไทยให้ดียิ่งขึ้น เต็มระบบ และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างความมั่นใจในมาตรฐานยางและระบบข้อมูลยางไทยที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของผลผลิตได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ผู้ซื้อขายทั่วโลกจะสามารถมั่นใจในมาตรฐานยางไทยที่ส่งออกสู่ตลาดโลก

[ข่าววันนี้](#) [ราคายาง](#) [EUDR](#) [ประมูลยาง](#)

ADVERTISEMENT

0

ถูกใจ

โพสต์

แชร์



2



1



การยางแห่งประเทศไทย RAOT

16 ชม. · 🌐



🔔🌟 กยท. เปิดประมูลยาง EUDR ราคาดีต่อเนื่อง เดินหน้าเปิดระบบประมูลยาง EUDR ทุกวันพฤหัสบดี 🗨️

วันนี้ (2 พ.ค. 67) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดประมูลซื้อขายยาง EUDR ผ่านระบบ Thai Rubber Trade (TRT) ราคาประมูลจบสูงสุดที่ 85.77 บาท/กก. พร้อมกำหนดเปิดประมูลซื้อขายยาง EUDR ทุกวันพฤหัสบดี ของสัปดาห์ มั่นใจระบบซื้อขายยางไทยรองรับกฎอียู เพิ่มโอกาสต้นยางไทยสู่มาตรฐานตลาดสากล

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประมูลซื้อขายยางตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตได้ในวันนี้ (2 พ.ค. 67) มีปริมาณยางที่รวบรวมจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งตรงตามที่กฎระเบียบ EUDR กำหนด เข้าขายผ่านตลาดกลางยางพาราของ กยท. โดยมีผู้ซื้อเข้าประมูลผ่านระบบเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ผลการประมูลราคาขายแก่แผ่นรมควันชั้น 3 ปิดราคาสูงสุดที่ 85.77 บาท/กก. และยางก้อนถ้วย (DRC 78%) ปิดราคาสูงสุดที่ 51.32 บาท/กก. คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 16.8 ล้านบาท เบื้องต้น กยท. กำหนดจัดการประมูลซื้อขายยาง EUDR สัปดาห์ละ 1 ครั้ง คือ ทุกวันพฤหัสบดี โดยกำหนดช่วงประมูลตั้งแต่วันที่ 13.00 - 14.00 น. ซึ่งจะประกาศสรุปผลราคาประมูลในแต่ละครั้งบนหน้าเว็บไซต์ของ กยท. (<https://www.raot.co.th>)

นายณกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดประมูลซื้อขายยาง EUDR ครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการจัดการข้อมูลด้านยางพาราของ กยท. และระบบการซื้อขายยางผ่านตลาดกลางยางพาราของ กยท. สามารถรองรับกฎระเบียบ EUDR ของสหภาพยุโรปที่จะเริ่มบังคับใช้ ในวันที่ 30 ธ.ค. นี้ อย่างไรก็ตาม กยท. จะดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลยางของไทยให้ดียิ่งขึ้น เต็มระบบ และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างความมั่นใจในมาตรฐานยางและระบบข้อมูลยางไทยที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของผลผลิตได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ผู้ซื้อขายทั่วโลกจะสามารถมั่นใจในมาตรฐานยางไทยที่ส่งออกสู่ตลาดโลก

การยางแห่งประเทศไทย

🔍 🌐 www.raot.co.th

#กยท. #การยางแห่งประเทศไทย #EUDR #ประมูลยางEUDR #ราคาขาย #ยางพารา





สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัด การยางแห่งประเทศไทย CENTRAL RUBBER MARKET
 ราคาประมูลยางก้อนถ้วย (EUDR)
 วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

สำนักงานตลาดกลาง ยางพาราจังหวัด	ราคา (บาท/กก.)		ปริมาณ (กิโลกรัม)
	วันนี้	% DRC (โดยประมาณ)	
สดก.สุราษฎร์ธานี	-	-	-
สดก.นครศรีธรรมราช	-	-	-
สดก.สงขลา	-	-	-
สดก.ระยอง	49.40	80%	140,000
สดก.หนองคาย	-	-	-
สดก.บุรีรัมย์	50.04	78%	18,450
	51.32	78%	25,000
	50.68	>75%	16,570
	44.91	>60%	3,000



ตลาดกลางยางพาราจังหวัด การยางแห่งประเทศไทย CENTRAL RUBBER MARKET
 ราคาประมูลยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 RSS 3 (EUDR)
 วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

สำนักงานตลาดกลาง ยางพาราจังหวัด	ราคา (บาท/กก.)		ปริมาณ (กิโลกรัม)
	วันนี้		
สุราษฎร์ธานี	85.77		56,181
นครศรีธรรมราช	83.67		23,445
สงขลา	-		-
ระยอง	-		-
หนองคาย	-		-
บุรีรัมย์	-		-



+2

22

แชร์ 2 ครั้ง

ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น

แชร์





2



1



สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี (PRD_KAN)

17 ชม. · 🌐

📢 กระทรวงเกษตรฯ ขานรับกฎ EUDR จัด Kick Off ชี้อ-ขายยางตรวจสอบย้อนกลับผลผลิต ผ่านแพลตฟอร์ม Thai Rubber Trade ของการยางแห่งประเทศไทย พร้อมเดินทางสร้างเสถียรภาพยางพาราไทยให้แข็งแกร่งตลอดห่วงโซ่

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ Ready for EUDR in Thailand : RAOT พร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากล พร้อม Kick Off ชี้อขายยางตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตได้ โดยวิธีประมูลผ่านระบบดิจิทัล Thai Rubber Trade (TRT) โดยมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่ง TRD เป็นแพลตฟอร์มของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สำหรับใช้ซื้อขายประมูลยาง แสดงถึงความพร้อมของยางพาราไทยด้านการจัดการระบบข้อมูลที่รองรับกฎระเบียบ EU Deforestation-free Products Regulation (EUDR) ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยระบบ TRT จะแสดงรายละเอียดยางที่ซื้อขายอย่างชัดเจน เนื่องจากมีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลผลผลิตยางของสมาชิกแต่ละรายอย่างเป็นระบบ จึงสามารถตรวจสอบย้อนกลับที่มาของยางได้ทุกล็อต พร้อมนำเทคโนโลยี Block chain มาใช้ในการทำธุรกรรมเพื่อเพิ่มความโปร่งใส แม่นยำ มีความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบ

สำหรับการประเดิมซื้อขายยางที่ตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตได้ในครั้งนี้ มีเอกชนให้ความสนใจเข้าเสนอราคาประมูล โดยราคาประมูลวันนี้พุ่งสูงถึง 94.01 บาท/กก. รวมมูลค่ากว่า 41.2 ล้านบาท โดยยางที่ผู้ประกอบการเอกชนซื้อจะถูกนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางพาราจำหน่ายในตลาดโลกต่อไป ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ โดย กยท. ได้เตรียมความพร้อมรองรับกฎระเบียบ EUDR ไว้แล้ว โดยการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนเกษตรกรอย่างเป็นระบบ จึงสามารถระบุและแยกแยะพื้นที่สวนยาง รวมถึงทราบได้ว่า ผลผลิตยางจากสถาบันเกษตรกรที่นำมาขายผ่านตลาดกลาง กยท. มาจากสวนยางของสมาชิกรายใด จึงสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 100%

"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญในการส่งเสริมเกษตรกรไทยก้าวสู่วิถีเกษตรยั่งยืน ด้วยการจัดการทรัพยากรการเกษตร ทำการเกษตรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Go Green) ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลัก จึงผลักดันให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและผู้ประกอบกิจการยางพาราไทยมีการจัดการข้อมูลยางเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ EUDR ของสหภาพยุโรป (EU) และมาตรฐานระดับสากลต่าง ๆ โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้ผลักดันเงื่อนไขเพื่อการเกษตรในพื้นที่ ส.ป.ก. ที่เป็นพื้นที่สวนยาง กว่า 9.2 ล้านไร่ ให้พี่น้องชาวสวนยางมีสิทธิในพื้นที่ทำกินที่ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายของไทย และกฎระเบียบ EUDR พร้อมกับการออกโฉนดต้นไม้ยาง เพื่อรับรองการมีอยู่ของต้นยางพาราในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นการขยายโอกาสแก่เกษตรกรให้เข้าถึงพื้นที่ทำกิน สามารถแปลงทรัพย์สินให้เป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพการทำสวนยาง รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ การทำคาร์บอนเครดิตในสวนยาง นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าผลผลิตยาง และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร บรรลุเป้าหมายทำเกษตรยั่งยืนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนเกิดการยกระดับพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยางพาราของไทยให้มีความแข็งแกร่ง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูง ควบคู่ไปกับการพัฒนาทรัพยากรเกษตรให้ยั่งยืน" ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการร่วมลงนามแสดงเจตจำนงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนสินค้ายางพาราตามกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดภัยจากการตัดไม้ทำลายป่า (EUDR) ของประเทศไทย ระหว่างภาครัฐ สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง แสดงให้เห็นว่าทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและเดินทางขับเคลื่อนโครงการ Ready for EUDR in Thailand : RAOT พร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดการพัฒนาการจัดการระบบยางอย่างยั่งยืน เพิ่มมูลค่าและพัฒนาธุรกิจผลผลิตยาง ตลอดจนอุตสาหกรรมด้านยางพาราอย่างครบวงจร เป็นการปูรากฐานไทยก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออกรายการที่มีคุณภาพในระยะยาว

ด้าน นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เชื่อมั่นว่าการดำเนินมาตรการเชิงรุกที่มุ่งผลักดันระบบการจัดการข้อมูลยางพาราไทยภายใต้กฎระเบียบ EUDR และมาตรฐานสากลอื่น ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมของโลก จะเกิดผลดีทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เกิดประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการยางพาราทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสร้างรายได้เพิ่มให้กับ



ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทย เข้าร่วมหารือกับผู้ประกอบการยางพารา ถึงแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการผลิตในอุตสาหกรรมยางเพื่อเพิ่มมูลค่ายางพาราไทย พร้อมก้าวสู่การเป็นประเทศผู้นำในตลาดโลก

ที่มา <https://www.moac.go.th/news-preview-461191792450>

เผยแพร่ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี



👍 1

แชร์ 2 ครั้ง

👍 ถูกใจ

🗨️ แสดงความคิดเห็น

📄 แชร์





สำนักข่าวไทย 19 ชม. · ติ

ภาพรวม ความคิดเห็น

ยางพารา พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย และเ
ทางการเกษตรที่สหภาพยุโรปกำหนดให้เป็นล
ต้องปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า โดยสหภา
บังคับใช้กฎระเบียบ EUDR นี้ ในช่วงเดือนมิถุน
ทางการยางแห่งประเทศไทย ได้เตรียมความพ
ดูเพิ่มเติม

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

0:54 / 3:39

กยท. Kick Off ประเดิมซื้อขายยางรับกฎระเบียบสหภาพยุโรป

ถูกใจ แสดงความคิดเห็น แชร์ 23 · ดู 607 ครั้ง



“ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี สร้างรายได้เสริมแก่เกษตรกรชาวสวนยาง”

02 พ.ค. 2567

2 พ.ค.67 เวลา 10.00 น.น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี พร้อมนายกำธร โคตรสุวรรณ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน น.สพ.วสุวิช กะตะศิลา นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และนางสาวอุมาพร รักกะโทก เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน อ.ท่าใหม่ ลงพื้นที่ บ้านคลองเหล็กบน ม.7 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ ติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี แก่กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารา ที่ได้รับมอบไก่ไข่ รวม 300 ตัว จากการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี พร้อมบัจฉัยการผลิต ได้แก่ อาหารสัตว์ ถึงใส่น้ำ ถึงใส่อาหาร เพื่อให้เกษตรกรมีอาหารโปรตีนบริโภคภายในครัวเรือน และสร้างรายได้เสริม เพิ่มเติมจากการขายยางพารา





ซึ่งเป็นการใช้พื้นที่การเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจุบันไก่ไข่เริ่มให้ผลผลิตไข่ ร้อยละ 50 เกษตรกรได้ไข่ไข่บริโภค และรวบรวมผลผลิตไข่ในกลุ่ม ขายตลาดในชุมชน ราคาแผงละ 100 บาท เจ้าหน้าที่ได้รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร และให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูร้อน โดยหมั่นดูแลสุขภาพของสัตว์อย่างใกล้ชิด ให้สัตว์อยู่โรงเรือนที่ป้องกันแสงแดดสองได้ มีการระบายอากาศที่ดี ผสมวิตามินละลายน้ำให้ไก่กิน เพื่อลดความเครียดจากอากาศร้อน จัดหาอาหารและน้ำที่สะอาดให้กินอย่างเพียงพอ พร้อมนี้ได้มอบวิตามิน ยาถ่ายพยาธิ ให้เกษตรกรด้วย

ชลาธร รัตตพลสกุล ชาวจันทบุรี

Share

Tweet

Share

Share